



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng
- Làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam



Đổng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Ảnh: THÀNH TÂM

Sáng ngày 11/10, UBND tỉnh họp nghe Sở Xây dựng báo cáo đề án xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh; kết quả kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư đã và đang triển khai xây dựng nhưng chưa có thủ tục đầu tư, chưa được cấp phép xây

dựng; hình thức giao đất thực hiện dự án khu nhà ở thương mại phường Lê Hồng Phong - Eden Garden. Đổng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đề án xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh

nhằm minh bạch hóa thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, bảo đảm sự phát triển ổn định của thị trường bất động sản. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể tra cứu thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản của tỉnh Thái Bình nói riêng và toàn quốc nói chung thông qua hệ

thống thông tin tại phần mềm trên website của Bộ Xây dựng. Xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản là một trong những nội dung về cải cách thủ tục hành chính. Các báo cáo của địa phương, các số liệu thu thập, tính toán được số hóa và cập nhật lên phần mềm do Bộ Xây dựng quản lý.

Dự án khu nhà ở thương mại phường Lê Hồng Phong - Eden Garden là dự án đối ứng của dự án đầu tư xây dựng chỉnh trang khu tập thể 4 - 5 tầng phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình), theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Theo báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt, khu đất dự kiến giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư BT tại vị trí khu tập thể 4 - 5 tầng phường Lê Hồng Phong, diện tích khoảng 9.580m²...

(Xem tiếp trang 4)

PHẠM HÙNG - MINH HƯƠNG

Ngày phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp

Sáng ngày 11/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức ngày phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp năm 2019. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tới dự.

Thời gian qua, thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức các hoạt động nâng cao kiến thức cho hội viên về khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập doanh nghiệp; xây dựng các mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

tập thể theo hướng sản xuất xanh, sạch, an toàn, hiệu quả để khuyến khích, thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp trong các tầng lớp nhân dân. Từ phong trào hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp đã có nhiều phụ nữ dám nghĩ, dám làm, áp dụng các mô hình mới vào sản xuất, phát triển kinh tế, mang lại hiệu quả cao.

Ngày phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp năm nay đã thu hút 13 gian hàng đại diện các đơn vị trong tỉnh nhằm giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nghề truyền thống của mỗi địa phương do hội viên, phụ nữ và các doanh nghiệp nữ làm chủ.

(Xem tiếp trang 4)

PHƯƠNG CHI



Các đại biểu tham quan gian hàng.

▶ BÁO THÁI BÌNH

Đảng cai tổ chức hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc mở rộng lần thứ 27, năm 2019

Trong ba ngày 13, 14, 15/10, tại Thái Bình sẽ diễn ra hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc mở rộng lần thứ 27, năm 2019.

Hội thảo có chủ đề "Báo Đảng địa phương tuyên truyền phục vụ đại hội đảng các cấp". Đây là hoạt động thường niên được các cơ quan báo Đảng trong khu vực luân phiên tổ chức. Hội thảo diễn ra đúng thời điểm cấp ủy các cấp tích cực chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nên được các cơ quan báo Đảng địa phương trong cả nước đặc biệt quan tâm. Đây là diễn đàn có tính thời sự và ý nghĩa thực tiễn rất sâu sắc giúp các báo Đảng địa phương trao đổi, chia sẻ về chuyên môn nghiệp vụ, có thêm nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, đổi mới hơn nữa về nội dung, phương thức tuyên truyền về xây dựng Đảng, tuyên truyền phục vụ đại hội đảng bộ các cấp "đúng, trúng, sát thực và hiệu quả". Thông qua hội thảo sẽ góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa các cơ quan báo chí trong cả nước, tạo sức mạnh tổng hợp để báo chí thực hiện tốt sứ mệnh lịch sử là "những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng" của Đảng.

Trong chương trình của hội thảo sẽ diễn ra chương trình giao lưu "Vang mãi bài ca năm tấn" được truyền hình trực tiếp trên truyền hình trực tuyến của Báo Thái Bình điện tử (<https://baothaibinh.com.vn>), trang fanpage: Báo Thái Bình điện tử. Nhân dịp này, Báo Thái Bình trao giải (vòng sơ khảo) cuộc thi báo chí viết về người Thái Bình - đất Thái Bình năm 2018 - 2019.

MẠNH CƯỜNG

▶ THÀNH PHỐ

Giải quyết đúng hạn 100% hồ sơ dịch vụ công trực tuyến

9 tháng đầu năm 2019, UBND thành phố Thái Bình đã thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch và giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính. Trung tâm Hành chính công thành phố đã hướng dẫn, tiếp nhận 8.237 hồ sơ; trong đó ký trước chuyển sang 339 hồ sơ, tiếp nhận mới 7.898 hồ sơ. Đã trả kết quả cho 7.659 hồ sơ, giải quyết đúng quy định 7.598 hồ sơ, đạt 99,2%. Hướng dẫn, tiếp nhận 1.649 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, giải quyết 1.623 hồ sơ đúng hạn, đạt 100%.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục rà soát, đánh giá các kế hoạch cải cách hành chính; tập trung nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số đánh giá sự hài lòng về phục vụ hành chính; kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm và đường dây nóng; mở rộng việc tiếp nhận hồ sơ qua mạng, nhận và trả kết quả qua bưu điện đối với các thủ tục hành chính.

MINH NGUYỄN

▶ Truyền thông về văn hóa gia đình, sức khỏe cho cán bộ nữ công

Hướng tới kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2019) và ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), sáng ngày 11/10, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức hội nghị sinh hoạt câu lạc bộ nữ công truyền thông về văn hóa gia đình và sức khỏe sinh sản cho cán bộ nữ công.

Tại buổi truyền thông, hơn 700 cán bộ nữ công là công chức, viên chức đến từ các công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh được giảng viên đến từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Học viện Quân y truyền đạt các kiến thức về văn hóa gia đình trong thời kỳ hội nhập và truyền thông, tư vấn sức khỏe, cách phòng, chống các bệnh phụ khoa. Đây là những kiến thức cơ bản giúp chị em có kỹ năng ứng xử và nghệ thuật giao tiếp trong gia đình; đồng thời, có biện pháp chăm sóc sức khỏe hợp lý, qua đó tạo mối quan hệ hài hòa trong gia đình và nâng cao hiệu quả trong công việc.

NGUYỄN CƯỜNG

● HƯNG HÀ

9 tháng, tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 11.600 tỷ đồng

Chiều ngày 11/10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Hà tổ chức nghe và thảo luận tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2019.

9 tháng đầu năm 2019, tổng giá trị sản xuất của huyện Hưng Hà ước đạt trên 11.636,8 tỷ đồng, đạt 69,28% kế hoạch năm, tăng 11,02% so với cùng kỳ năm 2018. Công tác thu, chi ngân sách được bảo đảm. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục được quan tâm. Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao có nhiều chuyển biến tích cực. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác y tế, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông, công tác quân sự, quốc phòng địa phương tiếp tục được tăng cường. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc, có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới.

(Xem tiếp trang 4)

MAI THƯ

● KIẾN XƯƠNG

Khen thưởng 14 doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu

Kỷ niệm 15 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2019), sáng ngày 11/10, UBND huyện Kiến Xương tổ chức gặp mặt các doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển sản xuất, kinh doanh, có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Huyện Kiến Xương hiện có gần 300 doanh nghiệp đầu tư hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ; giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động nông thôn; hàng năm nộp ngân sách nhà nước hơn 22 tỷ đồng. Những năm qua, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn luôn năng động, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đầu tư máy móc hiện đại phục vụ sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cấp ủy, chính quyền từ huyện tới cơ sở tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh và kịp thời nắm bắt tình hình, chỉ đạo các ngành chức năng tháo gỡ

(Xem tiếp trang 4)

KHẮC QUẢN

THÁI THỤY

Thu hoạch nhanh gọn lúa mùa để làm vụ đông

(Xem trang 2)



100% diện tích lúa mùa tại xã Thụy Bình (Thái Thụy) được thu hoạch bằng máy.

CÔNG AN HUYỆN VŨ THƯ

Bảo đảm an ninh trật tự lễ hội chùa Keo

(Xem trang 3)